



**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ, BIỂU
QUYẾT, BẦU CỬ TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT**

1. Thông tin cổ đông:

Cổ đông: «**TenCoDong**»

Địa chỉ: «**DiaChi**»

«QRCode»

Số CCCD/CMND/HC/ĐKKD: «**CMTND**»

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần phổ thông: «**SoCoPhan**» **cổ phần**

2. Xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự:

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng Quản trị, tôi xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Đại hội) như sau:

a. **Trực tiếp tham dự Đại hội:**

b. **Ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội như sau:**

Ủy quyền cho Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt theo danh sách sau:

STT	Người nhận ủy quyền	Chức danh	Số CMND/CCCD	Đồng ý (✓)
1	Ông Huỳnh Ngọc Huy	Chủ tịch HĐQT	024875690	
2	Ông Phạm Doãn Sơn	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	011400635	
3	Ông Dương Công Toàn	Phó Chủ tịch HĐQT	025322311	
4	Ông Lê Hồng Phong	Thành viên HĐQT	001062007494	
5	Bà Chu Thị Lan Hương	Thành viên HĐQT	011420155	
6	Bà Dương Hoài Liên	Thành viên HĐQT độc lập	001181004188	

Ủy quyền cho người khác:

Người được ủy quyền: Mã cổ đông (nếu có):

Số CCCD/CMND/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Email:

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2021

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Nếu Cổ đông không trực tiếp tham dự và muốn ủy quyền tham dự có thể lựa chọn một trong hai cách sau:
 - Cách 1: Nếu Ủy quyền cho Thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) tại mục 2b thì đánh dấu (✓) hoặc (x) vào cột “Đồng ý” với Thành viên HDQT đó (không cần điền chi tiết Phần “Ủy quyền cho người khác”). Sau đó ký vào **Phần “CỔ ĐÔNG”**, có thể thiếu chữ ký **Phần “NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN”**.
 - Cách 2: Nếu Ủy quyền cho người khác tham dự, đề nghị đánh dấu vào ô ủy quyền tương ứng và điền đầy đủ thông tin về người được ủy quyền tại mục 2b – “Ủy quyền cho người khác” và ký vào **Phần “CỔ ĐÔNG”**, người được ủy quyền ký vào **Phần “NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN”**.
- Nếu cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền này.
- Khi đến dự họp, đề nghị Quý vị mang theo Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy đăng ký tham dự, ủy quyền (trừ trường hợp đã gửi Giấy đăng ký tham dự, ủy quyền về Phòng Kế hoạch, Tổng hợp theo hướng dẫn nêu trên) họp lệ (có dấu đỏ, mã QR code của Ngân hàng hoặc giấy ủy quyền có công chứng/chứng thực) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Trường hợp cổ đông là tổ chức, ngoài các giấy tờ nêu trên, người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền tham dự cần mang thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực).

Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin CMND/CCCD nhưng chưa cập nhật, vui lòng mang theo CMND cũ (hoặc đã bị cắt góc) hoặc Giấy xác nhận số CMND do cơ quan công an cấp.